

## จริยา ถาวรทนต์ เก่งกีฬา เรียนเด่น ผู้คว้าเกรดเฉลี่ยสูงสุด จาก ม. หาดใหญ่

**จุดประกาย  
วัยเกิน**  
โดย...สาวรอบรู้

แนะนำบุคคลเด่นหรือดีชมได้ที่...  
jir1319@hotmail.com  
โทร.089-7334395

นักศึกษาจากร่วมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเธอมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เยาวชนอาเซียน (ซีเอ็ด) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในนามทีมชาติ ตอนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุด และได้เป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเก็ตบอลของเขต 9 สงขลาอีกด้วย

นางสาวจริยา ถาวรทนต์ (เชอริ) มีแววเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็ก สนใจกีฬาตั้งแต่อายุ 2 ขวบ โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำเมื่อโตขึ้นทุกอย่างก็จบลงเพราะต้องเตรียมตัวเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย จากเหตุผลที่คุณพ่อ

ทันตแพทย์บรรจง และคุณแม่ทันตแพทย์หญิงศศิธร ท่านได้สอนลูกสาวคนสุดท้อง และพี่ชายทั้งสามว่า

“การเรียนเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นต้องเลือกการเรียนเป็นอันดับแรก” หลังจากการทุ่มเทกับการเรียนเต็มที่เชอริเอ็นทรานซ์ติดคณะ

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.หาดใหญ่) หลังจากนั้นคุณพ่อป่วยเป็นโรคหมอนรอง



กระดูกทับเส้นประสาท ต้องเข้ารักษาตัวที่กรุงเทพฯ ครอบครัวต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ ได้ขอทางมหาวิทยาลัยพักการเรียน

แต่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตเนื่องจากเป็นนักเรียนแค่ชั้นปี 1 หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์หลายท่านได้ประชุมกันและได้ส่งหนังสือให้มาเรียนต่อได้เนื่องจากเชอริเป็นเด็กตั้งใจเรียนเรียนเก่ง กิจกรรมดี ประพฤติดี แต่ก็สายไปแล้วเพราะเชอริและครอบครัวได้อยู่กรุงเทพฯ และไม่ได้รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเลย

คุณพ่อรักษาอยู่ประมาณปีกว่าเมื่อคุณพ่อหายป่วย เชอริก็เริ่มกลับมาหาสถานศึกษาใหม่ แต่เรื่องนี้เชอริไม่ได้กังวลเพราะมีมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังจากทั่วประเทศได้ส่งหนังสือรับเชอริเข้าไปศึกษา เพราะเชอริมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำระดับประเทศ แต่เธอคิดว่าควรจะเรียนมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านไม่อยากจะเดินทางไปเรียนกรุงเทพฯ

เพราะจะได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อด้วย จึงตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก็ยังเลือกเรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตามที่ตนเองชอบมาตั้งแต่เด็ก สาขาที่เลือกเรียน คือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จากการตั้งในเรียนผลการเรียนในปีที่ 1 ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 พอเริ่มเข้าปี 2 ชีวิตกลับหันเหไม่เข้าข้างอีก ต้องหยุดเรียนไปเพราะเป็นโรคไข้เลือดออกถึงขนาดช็อก ต้องหยุดเรียนอีกเพราะหมอม่ามเคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจกรรม จึงต้องขอร้องอาจารย์ว่าขออ่านหนังสืออยู่ที่บ้านและทำงานส่งตามที่อาจารย์สั่ง แล้วขอเข้าสอบพร้อมกับเพื่อน ๆ

โชคดีที่อาจารย์อนุญาตหลังจากประกาศผลสอบ ปรากฏว่าความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในห้องอย่างเดียวจริงๆ เชอริสอบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 เหมือนเดิมจริงๆ แล้วเชอริเองไม่ใช่คนเก่ง แต่อาศัยความขยันอ่านหนังสือ เพราะคิดว่าตนเองเสียเวลามากแล้ว

เมื่อขึ้นปี 3 เชอริหวังไว้ว่าจะต้องรีบเรียนให้จบปริญญาตรีภายใน 3 ปี จึงลงหน่วยกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงอยู่กับหนังสือตลอดทำให้ผลการเรียนของเชอริลดลงเล็กน้อยได้เกรดรวมอยู่ที่ 3.97 ซึ่งก็ครองลำดับที่หนึ่งของ ม.หาดใหญ่ ในขณะนี้ แต่ตอนนี้เชอริเหลือ 2 สมองวิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ค่อยจำเป็นในการเข้าห้องเรียนคือวิชาเขียนโปรแกรม จึงมีเวลาว่างมากขึ้นเชอริเลยไปเปิดร้านร่วมกับเพื่อนๆ ทำเว็บไซต์ เดินระบบเน็ตเวิร์คและสอนพิเศษ ทำงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัว ตอนนี้เชอริก็ไม่ต้องรบกวนเงินจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว

เชอริได้ฝากไว้ว่า ชีวิตเลือกไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ พยายามพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส อุปสรรคมิได้สู้แล้วความสำเร็จก็จะตามมา คติการดำเนินชีวิต คือต้องมีสักวันที่เป็นของเรา ขออย่าให้ทอดถอยต่ออุปสรรค



จริยา ถาวรทนต์